
 

              

     กมธ. การศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธกิารการอาชีวศึกษา 
เดินทางไปศึกษาดงูานเกีย่วกับการจัดการศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎรธานี และวิทยาลยัเทคนิคสุราษฎรธานี จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกรท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ไดพิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
นําโดย รศ. ดร. ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี คณะอนุกรรมาธิการไดรับการตอนรับอยางดีจากนายพงษศักด์ิ  นุยเจริญ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รวมถึงคณะครูอาจารยของวิทยาลัยฯ การเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีดังกลาว 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเชิญผูบริหารจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นท่ีท้ัง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน เขารวมหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
โดยในสวนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิค     
กาญจนดิษฐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยสารพัดชาง
สุราษฎรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานีและวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการทองเท่ียวสมุย สําหรับในสวนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน อาทิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎรธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร
พาณิชยการ เปนตน การเดินทางศึกษาดูงานครั้งน้ี คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดรับฟงบรรยายสรุปความเปนมาของวิทยาลัยและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นท่ีในประเด็นตาง ๆ อาทิ ๑) สภาพปญหาและอุปสรรค            

ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในชวงปจจุบัน ๒) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ๓) หลักสูตรการศึกษาและความรวมมือในการจัดการศึกษา        
๔) การตอยอดการศึกษา และการเขาสูการมีงานทําของผูเรียน และ ๕) การจัด 
การศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ซึ่งในสวนของสภาพปญหาในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยตาง ๆ  
ก็มีอยางหลากหลาย อาทิ หลักสูตรการศึกษาท่ีลาสมัยและไมตอบโจทย       
การทํางาน ปญหาครูในแตละสาขาวิชาชีพท่ีไมเพียงพอ บุคลากรสายสนับสนุน

โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 

E-Mail : edu.senateth@gmail.com 

https://bit.ly/2lU4U6t 

ฉบับท่ี ๓๐/๒๕๖๓ วันศุกรท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

mailto:edu.senateth@gmail.com


~ ๒ ~ 

 

ไมเพียงพอ ปญหางบประมาณในการบริหารจัดการ วัสดุและครุภัณฑท่ีลาสมัย ไมเพียงพอ และไมมีงบประมาณซอมบํารุง 
หองปฏิบัติการไมเพียงพอ ครูไมไดรับการพัฒนาและอบรม เงินเดือนครูอัตราจางไมตรงตามคุณวุฒิการศึกษา ปญหา          
ความรวมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ สถานประกอบการไมเพียงพอตอความตองการฝกอาชีพของผูเรียน        
ไมสามารถฝกอาชีพใหผูเรียนมีสมรรถนะครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร ผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษคอนขางตํ่า และกระบวนการลดหยอนภาษีของสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษาคอนขางยุงยาก และ        
ขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  

 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี คณะอนุกรรมาธิการไดรับการตอนรับอยางดีจากนายสิรวิชญ  ธนเศรษฐวงศ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี โดยท่ีวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมช่ือโรงเรียนชางไมสุราษฎรธานี เปดสอนวิชาชางไมและชางปูน โดยใช

วัดพระโยค เปนท่ีเรียนช่ัวคราว และไดยายมาอยู ณ ท่ีต้ังปจจุบัน คือ บริเวณสนามบิน
เกา ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี มุงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพได
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตพันธกิจ ๔ ประการ คือ 
๑) บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพ      
๒) สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ        
๓) สงเสริมและพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพระดับ

สากล และ ๔) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีเนนทางดานชางอุตสาหกรรม     
เปนหลัก ประกอบดวย ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคการผลิต 
ชางเชื่อมโลหะ ชางไฟฟาชางอิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร เทคนิคควบคุมและ
ซอมบํารุงระบบขนสงทางราง ชางเทคนิคพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการโลจิสติกส เปนตน สําหรับสภาพปญหา
และอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา จะมีท้ังในสวนของ
หลักสูตรการศึกษาท่ีไมตอบโจทยการทํางาน จํานวนครูและบุคลากร
สายสนับสนุนไมเพียงพอ ครูขาดการอบรมและพัฒนาในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง งบประมาณในการบรหิารจัดการสถานศึกษา
ไมเพียงพอ วัสดุและครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนลาสมัย หองปฏิบัติการไมเพียงพอ และไมมีงบประมาณซอมบํารุง 
รวมท้ังปญหาความรวมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ เปนตน 

ท้ังน้ี ขอมูลท่ีคณะอนุกรรมาธิการไดรับทราบในครั้งน้ี จะนําไปพิจารณาประกอบกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน       
ในพื้นท่ีอื่น เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาและจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบาย       
ในสวนตาง ๆ เพื่อเสนอไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดวางมาตรการในการแกไขปญหาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ – ขาว โดย เจตจํานงค – นพรินทร 


